

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 30.63 แนวนอมนอค่า ไวรัสโคโรนากระทบระยะสั้น กรอบ 30.57-30.77

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.63 อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.56 แนวนอมนอค่า โดยไวรัสโคโรนากดดันสกุลเงินเอเชียและเงินบาทแย่ง คาดกรอบวันนี้ 30.57-30.77

*นายจิตพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.63 อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.57-30.77บาท/ดอลลาร์ และคาดกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 30.35-30.85 บาท/ดอลลาร์

โดยในเช้าวันนี้ตลาดการเงินไม่สดใส เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเต็มไปด้วยข่าวการระบาดของไวรัสโคโรนา แม้ในช่วงปลายวันศุกร์ สถานการณ์จะดูควบคุมได้และ Euro Stoxx 600 ที่ปรับตัวขึ้น 0.9% แต่ในช่วงค่ำดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลง 0.9% และเช้าวันนี้ดัชนีฟิวเจอร์ของหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่ ก็เปิดในดำนลบ จึงน่าจะเห็นภาพตลาดที่ปิดรับความเสี่ยงค่อนข้างแน่นอน

ในตลาดเงินเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นทันทีในสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อ่อนค่าลงจากความกังวลกับเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวจากปัญหาไวรัส ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของคนจีนอย่างเลี่ยงไม่ได้

ทั้งหมดส่งผลให้พื้นฐานสกุลเงินเอเชียแย่ง โดยคาดการณ์ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ในระดับ 1% ต่อเดือนโดยเฉลี่ย แต่ถ้าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เร็วก็อาจจะส่งผลให้เงินบาทไม่อ่อนค่าไปมาก

อย่างไรก็ดี มองว่าปัญหาไวรัสเป็นปัจจัยชั่วคราวสำหรับตลาดเงิน และระยะถัดไปแนะนำจับตาเงินดอลลาร์ เพราะเชื่อว่าเป็นปัจจัยหลักที่หนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเก็งกำไรว่าเงินบาทต้องอ่อนค่า ด้วยการซื้อดอลลาร์และขายเงินบาท

ถ้าใกล้ช่วงหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ไอโอวา ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และเห็นภาพตัวแทนทำชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดอลลาร์ก็มีทิศทางที่ชัดเจนมาก โดยตลาดคาดว่า ถ้านายเบอร์นี แซนเดอร์ ส.ว.รัฐเวอร์มอนต์ แข่งหน้าอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน ขึ้นมาได้ อาจเห็นดอลลาร์อ่อนค่ากลับลงทันที

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.82 วันศุกร์ 97.64

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,074.91 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,044.33 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.514 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้